



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์โทรสาร ๐-๒๒๕๕-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับประจำวันที ๑๘-๒๐ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๑ ต่ ๑๒ มูลค่า ๒๒๐,๖๘๘

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ผู้ว่านครนายกขายผืนอีก! ผุด'อาเซียน ซิลิคอนวัลเลย์'

ผู้ว่าฯ "สุรชัย" ขายผืนดินนครนายกสู่ "อาเซียน ซิลิคอนวัลเลย์" ต่อยอดจังหวัดอัจฉริยะ ดึงเอกชนไทย-เทศ ตั้งโรงงานสีเขียวผลิตฮาร์ดแวร์ หัวหินนครนายก โทรเลข 5,000 บาท พร้อมสร้างซอฟต์แวร์พาร์ค ผืนกสิป้าชนบ.ซอฟต์แวร์ ตั้งโรงงาน จิบ มศว. ผุดสถาบันไอซีทีนานาชาติพัฒนาคนคาบปี 57 จิตต์จังหวัดพุ่งกว่า 10%

นายสุรชัย ศรีสารคาม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า ขณะนี้จังหวัดอ่าน ต่อหน้า >12

- แผนดำเนินการนครนายกสู่ 'อาเซียน ซิลิคอนวัลเลย์'**
1. พลิกคืบเทือกชนบทตั้งโรงงานสีเขียว ผิดกับเขต สบารักไฟเบอร์คาบูก
 2. จัดตั้งซอฟต์แวร์พาร์ค ดึงบริษัทซอฟต์แวร์เข้ามาตั้งสำนักงาน
 3. ร่วมกับสถาบันการศึกษา จัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรไอซีทีนานาชาติ
 4. จัดตั้งศูนย์การค้าเซ็นเตอร์ภาครัฐและนิคมอุตสาหกรรมศูนย์สำรองข้อมูล
 5. จัดตั้ง ไชเบอร์ เอ็ดดูเคชัน เซ็นเตอร์ ขึ้นมา
- ที่มา : "ฐานเศรษฐกิจ" รวบรวม

ข่าวเด่น ผู้ว่าฯ

นครนายก ได้ดำเนินการจัดทำ พิมพ์เขียว หรือ บลูพริ้นต์ ยุทธศาสตร์โครงการพัฒนาจังหวัดนครนายกไปสู่อาเซียนซิลิคอนวัลเลย์ (Nakhon Nayok Smart Country Silicon Valley) เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยขยายผลจากโครงการต้นแบบจังหวัดอัจฉริยะ (Smart Province) ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2555 ที่ผ่านมา ภายใต้ยุทธศาสตร์การนำระบบการบริหารแบบบูรณาการมาใช้ในจังหวัดนครนายก เพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมอุดมปัญญา โดยมีดัชนีการชี้วัดเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ รวมถึงการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุดัชนีชี้วัด

"โครงการจังหวัดอัจฉริยะประสบความสำเร็จเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ และได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถทำได้จริง โดยมีหน่วยงานราชการระดับจังหวัด หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงเอกชน เข้ามามีส่วนร่วม มีการเชื่อมโยงข้อมูลไปถึงระดับหมู่บ้าน เพื่อให้บริการอีเซอร์วิส กับประชาชน มีการ

จัดทำเอกสาร รายงานการประชุม จัดหมายเวียน หน่วยงานราชการระดับจังหวัดเป็นอิเล็กทรอนิกส์ มีการนำระบบบัตรประชาชนมาใช้ลงรายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หนังสือราชการ มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ผ่านโครงข่าย 3 จี ของ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ครอบคลุมทั้งจังหวัด โดยในเดือนมิถุนายน จะเชิญผู้ว่าฯ ทุกจังหวัดมาดูต้นแบบของจังหวัดอัจฉริยะ"

สำหรับการดำเนินโครงการ "นครนายก อาเซียน ซิลิคอนวัลเลย์" นั้นได้รับอนุมัติงบประมาณดำเนินการ 200 ล้านบาท โดยจะมีการดำเนินการ 5 ด้านสำคัญ คือ 1. ด้านฮาร์ดแวร์ ซึ่งจะผลักดันให้เอกชนทั้งในและต่างประเทศ มาจัดตั้งโรงงานสีเขียวเพื่อผลิตเครื่องแม่ข่าย หรือเซิร์ฟเวอร์, คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน โดยมองว่าที่ผ่านมามีอุปสรรคฮาร์ดแวร์ที่นำเข้ามาขายในไทยราคาสูง อาทิ ไอโฟน มีราคาขายกว่า 2 หมื่นบาท หากมีการเข้ามาตั้งโรงงานผลิต หรือประกอบในนครนายก น่าจะทำให้ราคาสามารถที่ลดลงเหลือประมาณ 5,000 บาท

นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้าไปยังภูมิภาคอาเซียน โดยได้เตรียมประสาน

กับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เพื่อเชิญชวนผู้ประกอบการเข้ามาลงทุน เบื้องต้นจะเปิดตัวภายในเดือนหน้า ซึ่งตนจะดำเนินการเชิงธุรกิจที่มีศักยภาพ อาทิ กลุ่มซีพี เข้ามาลงทุน

2. ด้านซอฟต์แวร์ จะมีการจัดตั้งซอฟต์แวร์พาร์ค และดึงบริษัทซอฟต์แวร์ เข้ามาตั้งสำนักงานในจังหวัดนครนายก โดยจะร่วมเป็นพันธมิตรกับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ หรือ ซิป้า ในการดำเนินการเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ในเดือนหน้า คณะกรรมการ (บอร์ด) ซิป้า ทั้งคณะจะเดินทางมาหารือที่จังหวัดนครนายก

นอกจากนี้ยังใช้นครนายก ซิลิคอนวัลเลย์ เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบทะเบียนราษฎร โดยไทยเป็นประเทศแรกและประเทศเดียวที่มีระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร ที่ใช้หมายเลข 13 หลักที่มีการใช้งานมา 30 ปี ออกไปยังประเทศต่างๆ 3. ด้านการพัฒนาคน ได้มีการหารือกับสถาบันการศึกษา อาทิ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้เข้ามาจัดตั้ง สถาบันพัฒนาบุคลากรไอซีทีนานาชาติ เป็นหลักสูตรปริญญาโท ภาคภาษาอังกฤษขึ้นมาในนครนายก ซิลิคอนวัลเลย์ 4. ด้านดาต้าแวร์ โดยจะผลักดันให้มีการจัดตั้งศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ภาครัฐ และผลักดันการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมศูนย์สำรองข้อมูลหรือดาต้าเซ็นเตอร์แบ็กอัพของเอกชนและเกตเวย์อินเทอร์เน็ตขึ้น ในนครนายก ซิลิคอนวัลเลย์

สุดท้ายคือ การจัดตั้ง ไชเบอร์ เอ็ดดูเคชัน เซ็นเตอร์ โดยเฉพาะปริญญาโท เอก สามารถเรียนรู้ผ่านทางออนไลน์ หรือ ไชเบอร์เอ็ดดูเคชันได้ ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปเรียน ไม่ใช่ไปเรียนเพื่ออัทเพรคดูดี เพิ่มเงินเดือน แต่เป็นการเรียนเพื่อเสริมศักยภาพการทำงาน

นอกจากนี้ภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าวยังมีการเชื่อมโยง ระบบเศรษฐกิจจังหวัด โดยเชื่อมโยงสหกรณ์หมู่บ้านกว่า 400 แห่งเข้าด้วยกัน และมีการจัดตั้งกลุ่มตัวแทนสหกรณ์เพื่อติดต่อกันไปยังตลาดต่างประเทศ

